

KIẾN XƯƠNG

Nỗ lực giải phóng mặt bằng

Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm tiến độ các dự án và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những năm qua, huyện Kiến Xương có nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt.



Người dân xã Bình Định (Kiến Xương) hiến đất, phá bỏ tường bao để phục vụ dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Bình Định - Hồng Tiến có chiều dài 6,7km, chiều rộng mặt đường 7m là một trong những dự án trọng điểm của huyện, được thực hiện từ năm 2023. Để có mặt bằng triển khai dự án phải thu hồi hơn 22.400m² đất các loại, trong đó xã Bình Định 10.438m², xã Hồng Tiến 12.016m². Xác định rõ ý nghĩa của dự án, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác GPMB theo hướng vận động nhân dân hiến đất, nhà nước hỗ trợ tài sản trên đất. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên chỉ trong một thời gian ngắn đã có 199

gia đình, cá nhân tại 2 xã đồng ý hiến gần 14.000m² đất ở và đất nông nghiệp. Một điểm sáng khác là công tác GPMB các cụm công nghiệp (CCN) được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Bên cạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, Kiến Xương đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định để bàn giao 25ha ở CCN Trung Nê và 40ha CCN Bình Minh cho nhà đầu tư thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Hoàng Xuân Hồng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Kiến Xương cho biết: Để bảo đảm tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân trong vùng dự án hiểu đầy đủ về lợi ích của dự án cũng như các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ GPMB. Ngoài ra, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện tốt các quy định có liên quan trong công tác GPMB, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

đảm đúng quy định, tiến độ thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là các dự án trọng điểm. Ông Phạm Nguyễn Tiêu, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương khẳng định: Huyện luôn xác định GPMB là khâu then chốt và phải đi trước một bước mới có thể đẩy nhanh tiến độ các dự án, do đó đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tình hình từng dự án, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị xác định phạm vi thi công công trình ngoài thực địa, họp công bố chủ trương, quy mô, thông số dự án nhằm nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc chấp hành chủ trương khi nhà nước thu hồi đất; tổ chức kiểm đếm và tiến hành tuyên truyền, vận động người có đất bị thu hồi, lập phương án bồi thường và chỉ trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Đối với các dự án hiến đất sẽ tổ chức ký biên bản họp dân, biên bản cam kết hiến đất, bàn giao mặt bằng. Đối với trường hợp chưa đồng thuận sẽ giao địa phương tổ chức đối thoại và đến từng hộ tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trong đó đề cao sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên. Kết quả, từ tháng 7/2021 đến nay, huyện đã thực hiện GPMB 36 dự án, diện tích đất thu hồi 112,3ha của 2.063 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB 138,2 tỷ đồng. Thời gian tới, Kiến Xương tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện tốt các quy định có liên quan trong công tác GPMB, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

THU THỦY

QUYNH PHỤ

Người nuôi cá lồng thiệt hại lớn do bão, lũ

Bão số 3 vừa tan, lũ trên sông Luộc, sông Hóa dâng cao kéo dài gần 1 tuần khiến nhiều hộ nuôi cá lồng của huyện Quỳnh Phụ điều đình, nguy cơ mất trắng hàng chục tỷ đồng.

Ngay sau khi mực nước sông Luộc rút xuống báo động II vào chiều ngày 13/9, cùng lãnh đạo xã Quỳnh Hoa, chúng tôi đến khu vực nuôi cá lồng của gia đình anh Nguyễn Văn Ba, thôn Bồ Trang 3, xã Quỳnh Hoa. 40 lồng với đủ loại cá: lăng, điêu hồng, trắm, chép sắp đến ngày xuất bán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh Ba cho biết: Gần 30 tấn cá điêu hồng có trọng lượng trung bình từ 1,5 - 2,5kg/con đang đứng trước nguy cơ mất trắng do nước lũ dâng cao, tời và các hộ nuôi ở đây xót lắm. Nước đục, cá thiếu oxy, lại bị cọ lưới trôi vầy dạt chết dần, không có hy vọng cứu vãn. Dù đã tìm mọi cách nhưng trong 2 ngày 12 - 13/9, lũ dâng cao gần tràn mặt đê bồi, xe không vào được nên gia đình chỉ biết dùng thuyền mang bán lẻ cho người dân nhưng cũng chỉ được khoảng hơn 5 tạ với mức giá 55.000 đồng/kg. Lượng cá ở lồng còn rất nhiều, nếu không kịp bán, nguy cơ mất trắng là rất cao. Đến ngày 15/9 nước rút, gia đình kéo lưới bán vội để thu hồi chút vốn. 15 lồng cá chép, cá lăng đều đang có hiện tượng chết hàng loạt, ước tính khoảng 12 tấn. Với số cá còn sống sót sau lũ, bão, tuy chưa chết nhưng gần một tuần không được ăn cũng ảnh hưởng đến chất lượng, trọng lượng cá giảm đáng kể. Để cá hồi phục cũng mất thời gian dài, rất tốn kém chi phí chăm sóc. Ước tính thiệt hại của gia đình hơn 2 tỷ đồng; đó là chưa kể 6 màu cỏ trồng cho cá ăn của gia đình cũng bị ngập do bão, lũ.

Cũng như gia đình anh Ba, gia đình anh Lê Ngọc Quân, thôn Bồ Trang 3 có nguy cơ mất trắng gần 20 tấn cá. Anh cho biết: Lũ dâng cao, nước đục, rác thải khắp nơi đổ về làm lượng lớn cá điêu hồng, cá chép giòn, cá lăng bị chết. Mặc dù được người dân "giải cứu" nhưng cũng chỉ bán được gần 1 tấn cá điêu hồng, không thấm gì so với số lượng cá chết. Với giá bán hiện tại 55.000 đồng/kg cá điêu hồng, 85.000 đồng/kg cá lăng, 60.000 đồng/kg chép giòn, thiệt hại đối với gia đình anh là rất lớn. Xã Quỳnh Ngọc có 10 hộ nuôi cá với hơn 100 lồng, bình quân mỗi lồng 5 - 7 tấn. Bão, lũ đã làm nhiều hộ thiệt hại nặng nề. Ông Phạm Văn Tập, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Từ ngày 12/9, khi phát hiện nguy cơ cá có thể chết do nước lũ, nhiều người bắt đầu phải bán cá. Đa phần là cá điêu hồng, cá chép giòn. Dù theo dự kiến đến cuối năm mới vào vụ thu hoạch nhưng hiện tại không còn cách nào khác, người dân đành phải bán "non". Đến

ngày 15/9, cá có hiện tượng mất đồ, đuối sức. Cá chép giòn thường ngày có giá 100.000 - 120.000 đồng/kg nhưng nay chỉ bán 30.000 - 40.000 đồng/kg, bằng 1/3 so với bình thường. Huyện Quỳnh Phụ tập trung nuôi cá lồng tại 3 xã: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoàng với 195 lồng cá. Ông Đỗ Tiến Công, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện tại, huyện chỉ đạo các địa phương nắm bắt tình hình thiệt hại, kịp thời động viên các hộ sớm khắc phục hậu quả để khôi phục sản xuất. Trước mắt, tập trung chăm sóc, phòng bệnh cho số cá còn lại ở lồng; đồng thời, tổ chức vệ sinh, gia cố lại lồng bè để chuẩn bị cho vụ nuôi mới.

NGUYỄN CƯỜNG



Hàng chục tấn cá điêu hồng bị chết do lũ, bão.

Nông dân Thái Thụy làm giàu

Chấp nhận thử thách, mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học vào sản xuất, nhiều nông dân ở Thái Thụy đã làm giàu cho mình và góp phần xây dựng quê hương.

Lão nông "thất thập" thu nhập tiền tỷ

Ở tuổi "xưa nay hiếm", ông Bùi Hữu Khiên, thôn Chỉ Bồ, xã Thụy Trường được biết đến là tấm gương nông dân làm kinh tế giỏi. Ông chia sẻ: Tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản. Với hơn 3ha đầm, tôi nuôi hơn 2 vạn cá vược. So với các loại cá khác, cá vược ít bị bệnh, tỷ lệ sống cao, không bị mất giá. Thức ăn của chúng hoàn toàn bằng cá nhỏ, cá tạp... Lúc nuôi vược giống, tôi phải xay nhỏ thức ăn, huấn luyện cá ăn vào khung giờ cố định. Khi cá lớn, thức ăn chỉ cần chặt nhỏ là được. Sau 12 - 14 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng trung bình 1,8 - 2kg; với giá bán từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, tổng doanh thu từ nuôi cá vược mỗi năm hơn 700 triệu đồng. Ngoài nuôi cá vược, tôi còn nuôi thêm tôm, cua, trồng thêm dưa, bưởi, mít..., tạo việc làm cho 3 lao động địa phương với thu nhập ổn định 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Mở rộng mô hình phát triển kinh tế, ông Khiên tìm hiểu và học tập kinh nghiệm nuôi chồn hương và dúi. Năm 2022, ông đầu tư hơn 400 triệu đồng



Ông Bùi Hữu Khiên nuôi chồn hương và dúi sinh sản.

làm chuồng và mua 30 cặp chồn hương giống. Sau 1 năm chăn nuôi, nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc, chồn đạt trọng lượng 9kg/con; với giá bán 2,5 triệu đồng/kg, tổng doanh thu từ nuôi chồn đạt hơn 1,3 tỷ đồng. Hiện ông đang nuôi thêm dúi. Ông hy vọng thời gian tới sẽ thành công với mô hình nuôi chồn hương và dúi sinh sản để tăng dần, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trường cho biết: Mô hình kinh tế tổng hợp của ông Bùi Hữu Khiên là mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của huyện, được Hội Nông dân tỉnh tuyên dương, khen thưởng năm 2023. Mô hình đang được một số hộ dân trên địa bàn xã học tập, làm theo. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã đã nhận ủy thác hơn 30 tỷ đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho

hơn 440 lượt hội viên vay. Phần đầu năm 2024, thu nhập bình quân của nông dân tăng từ 65 triệu đồng/người/năm lên 70 triệu đồng/người/năm.

Mở hướng nuôi tôm sú công nghệ cao

Cần cù lao động, chịu khó học hỏi và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm, anh Vũ Văn Cua, thôn Bạch Đằng, xã Thái Thượng thu lãi hàng tỷ đồng/năm nhờ nuôi

tôm thẻ chân trắng, tôm sú. Anh tâm sự: Là người con của quê hương Thái Thượng, nơi đây có lợi thế giáp biển, tận dụng vùng đầm bãi ngoài đê tôi đã đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao. Năm 2024, tôi đã xuất bán được 17 tấn tôm thẻ chân trắng. Với giá 180.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí tôi lãi khoảng 1,3 tỷ đồng. Anh Cua cho biết thêm: Gần 10 năm nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, tôi luôn áp ú và tìm hiểu để nuôi tôm sú công nghệ cao. Năm 2024, tôi mạnh dạn vào Ninh Thuận mua hơn 3 vạn tôm sú giống Moana về nuôi thí điểm với mật độ 35 con/m². Ban đầu, bà con ai cũng gan vì từ trước đến nay tôm sú chỉ nuôi trong ao đất, những khoáng chất trong đất sẽ làm tôm cứng và chắc hơn. Nhưng qua nhiều năm làm nghề, tôi thấy rằng nếu kiểm soát tốt môi trường nước, theo dõi, kiểm tra dịch bệnh trên tôm từng ngày thì mô hình sẽ thành công 80%. Trong quá trình nuôi tôm sú, tôi thực hiện nguyên tắc 3 - 1, cứ 3 bữa cho tôm ăn thức ăn công nghiệp thì 1 bữa cho ăn con don, từ đó chi phí thức ăn thấp hơn rất nhiều. Để phòng, trừ dịch bệnh, tôi trộn thức ăn với tời và mật ong trước 24 giờ khi cho ăn nhằm khử hết chất bảo quản, bổ sung dưỡng chất, tăng sức đề kháng. Sau 6 tháng thực hiện, tôi đã thành công với mô hình nuôi tôm sú công nghệ cao. Đầu tháng 9/2024, tôi thu hoạch được hơn 1,5 tấn tôm sú, bán 400.000

đồng/kg, tổng doanh thu đạt 600 triệu đồng. So với nuôi tôm thẻ chân trắng, tôi thấy nuôi tôm sú công nghệ cao ít dịch bệnh, chi phí chăn nuôi thấp hơn, giá bán gấp đôi, thị trường tiêu thụ rộng. Ông Bùi Bá Thán, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Thượng cho biết: Anh Vũ Văn Cua là nông dân đầu tiên ở huyện Thái Thụy và tỉnh Thái Bình nuôi thành công tôm sú công nghệ cao, hy vọng mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng trong nuôi trồng thủy sản. Nuôi tôm sú công nghệ cao hiệu quả kinh tế cao gấp hơn 2 lần so với tôm thẻ chân trắng, đặc biệt hạn chế rủi ro dịch bệnh. Nếu nhân rộng được mô hình này, địa phương sẽ có nhiều nông dân tỷ phú.

Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lan tỏa khắp các xã, thị trấn trong huyện Thái Thụy. Những tấm gương nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương ngày càng xuất hiện nhiều. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho các nông dân khác, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Bà Nguyễn Thị Văn Khánh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thái Thụy cho biết: Toàn huyện hiện sẽ có nhiều nông dân tỷ phú.

kinh doanh giỏi các cấp, đạt trên 63% số hộ đăng ký. Năm 2024, Hội phần đầu 80% hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đồng hành cùng hội viên, các cấp hội đã vận động, hướng dẫn hội viên mở rộng sản xuất, kinh doanh, huy động các nguồn lực đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, phát triển trang trại, gia trại; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập trung tích tụ ruộng đất, thực hiện sản xuất hàng hóa theo hướng hữu cơ, công nghệ cao; tổ chức hỗ trợ, tư vấn cho hội viên phát triển sản xuất, chủ động thực hiện chương trình liên kết 6 nhà; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể.

NGUYỄN THẨM



Anh Vũ Văn Cua thu lãi hàng tỷ đồng/năm nhờ nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú công nghệ cao.